

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ trước - trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn xã Vạn Hoà

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Nông Cống về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 08- CT/ĐU ngày 28/12/2022 của BTV Đảng uỷ xã .

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân, đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo thực hiện tốt công tác Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời tạo khí thế thi đua, sôi nổi, phấn khởi, ngay từ những ngày đầu năm đầu năm mới 2023;

UBND Vạn Hoà xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cụ thể như sau:

TRƯỚC TẾT

I. KINH TẾ

1. Sản xuất Nông Nghiệp

a. Trồng trọt: Ban Nông nghiệp, HTXDVNN và cán bộ, công chức được phân công chỉ đạo, theo dõi các thôn xuyên suốt nhiệm kỳ cùng các đồng chí trưởng thôn trong xã tăng cường công tác điều hành, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023, đặc biệt phải chú trọng công tác gieo mạ, đảm bảo gieo mạ đúng lịch, mạ gieo phải được che phủ ni lông giữ độ ẩm cho mạ sinh trưởng và phát triển tốt, đủ mạ gieo cấy hết diện tích vụ chiêm xuân theo đúng khung lịch thời vụ.

Giao HTXVNN phối hợp với Công ty Thủy nông Sông chu, chi nhánh Nông Cống cung ứng đủ nước để nhân dân giải phóng đất cũng như đảm bảo cho nhân dân sản xuất. Chủ động cung ứng các loại vật tư nông nghiệp như: Giống lúa, phân bón, thuốc BVTV phục vụ nhân dân có nhu cầu.

Giao công chức Địa chính nông nghiệp chủ trì, phối hợp với giám đốc HTXDVNN tăng cường công tác khuyến nông, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh để thông báo kịp thời cho nhân dân chủ động phòng trừ và sản xuất vụ chiêm xuân đạt kết quả tốt nhất.

b. Chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo nhân dân sử dụng các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Đồng thời theo dõi tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo cho vật nuôi phát triển tốt và đảm bảo được lượng thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

c. Lâm nghiệp: Đối với các thôn có rừng, chủ động chỉ đạo nhân dân chuẩn bị cây giống, để trồng lại và trồng bổ sung diện tích rừng sau khi khai thác, tĩa thưa, đảm bảo trồng hết diện tích rừng đã khai thác (nếu có). Thực hiện đúng quy định về công tác phòng cháy rừng, bảo vệ rừng.

d. Thủy sản: Giao công chức Địa chính nông nghiệp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhân dân tăng cường công tác chăn nuôi thủy sản nước ngọt và hướng dẫn nhân dân xử lý ao, hồ trong chăn nuôi đảm bảo theo quy định về nuôi trồng thủy sản.

2. Tiểu thủ công nghiệp, Công nghiệp-xây dựng: Tiếp tục chỉ đạo nhân dân duy trì và phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp hiện có tại địa phương; chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp và các tổ hợp xây dựng trên địa bàn, tăng cường công tác sản xuất, kinh doanh, xây dựng đảm bảo tăng thêm thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định cuộc sống và thu nhập của nhân dân dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán năm 2023.

3. Dịch vụ- thương mại: Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ tư thương đầu tư vốn đa dạng hóa các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt văn hóa, văn minh trong kinh doanh (không kinh doanh, buôn bán, hàng kém chất lượng, hàng không có thương hiệu, gây ép giá...). Các Ban chỉ đạo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của xã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các cửa hàng tạp hoá, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường, công tác hành nghề y dược tư nhân và yêu cầu các hộ tư thương niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết đảm bảo thực hiện đúng quy định dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và cả năm 2023.

4. Tài chính - Kế toán: Giao công chức Tài chính - Kế toán, cân đối, khai thác các nguồn thu hợp pháp, phục vụ nhiệm vụ của địa phương bao gồm: Kinh phí tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022; kinh phí chúc thọ, mừng thọ, kinh phí phục vụ nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão và kinh phí phục vụ các hoạt động của địa phương trong năm 2023.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa thông tin, thể dục, thể thao

Giao Phó chủ tịch Phụ trách khối văn hóa thông tin, thể dục, thể thao, y tế, giáo dục chỉ đạo công chức Văn hóa – xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các thôn, làng, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, có trách nhiệm kiểm tra, hệ thống truyền thanh của xã, phục vụ công tác chỉ đạo,

điều hành các công việc của địa phương dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết Nguyên Đán theo chỉ đạo của huyện phù hợp với điều kiện địa phương trong dịp vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, trong kế hoạch có sự chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các thôn trong xã treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023.

2. Lao động thương binh - xã hội

Chỉ đạo công chức Văn hóa-Phụ trách Lao động thương binh-xã hội tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện tốt việc chi trả chế độ hàng tháng đối với người có công và các đối tượng theo quy định, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, các gia đình đặc biệt khó khăn trong dịp tết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể có liên quan trong việc vận động để tổng hợp chính xác về số lượng các đối tượng, số lượng quà tết (tiền và hiện vật) nếu có, để tham mưu cho địa phương xét cấp đến các đối tượng, đảm bảo chính xác, kịp thời, không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xem xét hỗ trợ những hộ, những khẩu đặc biệt khó khăn trong dịp tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

3. Công tác y tế, Vệ sinh ATTP và công tác Vệ sinh môi trường

a. Công tác y tế: Trạm y tế xã phân công trực 24/24 giờ tại trạm, nâng cao hơn nữa về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, quản lý chặt chẽ các trang thiết bị y tế, không để hư hỏng, mất mát, sử dụng kém hiệu quả. Là cơ quan tham mưu chính về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão và cả năm 2023, tích cực chăm lo sức khỏe cho nhân dân dịp trước, trong và sau tết theo quy định của ngành và của địa phương.

b. Vệ sinh ATTP: Công chức Địa chính – Nông nghiệp tăng cường công tác kiểm tra các bếp ăn tập thể, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các nhà hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ các quy trình về vệ sinh ATTP, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão và cả năm 2023.

c. Vệ sinh môi trường: Thực hiện Tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

- Đối với khu vực công sở, trạm y tế, ba nhà trường: Các đơn vị chủ động tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường xong trước ngày 18/01/2023 (Tức ngày 27/12 Âm lịch)

- Đối với các đơn vị thôn: Tổ chức tổng dọn vệ sinh khu vực Nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm vào ngày 19/01/2023 (Tức ngày 28/12 năm Quý Mão).

Lịch thu gom rác thải của Công ty Giao thông công chính huyện trước tết Nguyên đán: Vào ngày 20/01/2023 (Tức ngày 29/12 Âm lịch); sau tết Nguyên đán: Vào ngày 30/01/2023 (Tức ngày 09/01 Âm lịch).Yêu cầu các thôn căn cứ vào

lich thu gom rác thải, thông báo cho các Hộ dân biết và tập kết rác theo đúng thời gian và vị trí quy định.

4. Giáo dục: Ba nhà trường cần quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết. Quán triệt cho học sinh làm cam kết về việc nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt các loại pháo, sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm cũng như thả đèn trời; có biện pháp xử lý đối với những học sinh vi phạm. Phân công trực trong dịp tết, đảm bảo an toàn dịp trước, trong và sau tết tại các nhà trường. Tuyên truyền cho học sinh tham gia làm vệ sinh môi trường, các khu dân cư, đảm bảo thực hiện tốt công tác ATGT dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão và cả năm 2023.

III - QUỐC PHÒNG- AN NINH

1. Ban chỉ đạo An ninh trật tự của xã, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác SSCĐ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chú trọng các biện pháp nghiệp vụ về phòng chống cháy nổ. Trọng tâm là công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp tết. Nghiêm cấm việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt các loại pháo, sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm cũng như thả đèn trời, quan tâm công tác PCCC, tình hình nhân khẩu, hộ khẩu, tệ nạn xã hội... trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, nắm bắt các công dân, các lao động là người địa phương làm ăn, lao động và sinh sống trong và ngoài nước trở về quê ăn tết. Đồng thời nắm bắt các trường hợp là người nước ngoài trở về địa phương thăm thân dịp trước, trong và sau tết, yêu cầu thực hiện đầy đủ các thủ tục về cư trú theo quy định.

Xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm công tác phòng cháy, chữa cháy, giải quyết có hiệu quả việc lấn chiếm hành lang ATGT, đặc biệt là khu vực trung tâm của xã, phấn đấu giảm thiểu TNGT trên địa bàn.

Ban chỉ huy quân sự xã quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi, đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo quân số và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác giao quân năm 2023 cho đơn vị nhận quân theo quy định.

Phối hợp với công an xã, tổ chức thường trực SSCĐ, tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

2. Giao đồng chí Phó chủ tịch Phụ trách khối kinh tế, công chức Địa chính xây dựng; Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Trưởng trạm y tế xã, phối hợp với các ngành chức năng tiến hành việc kiểm tra, việc tuân thủ quy định về giá, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại của các cơ sở kinh doanh trên

địa bàn. Tham mưu cho UBND xã trong công tác quản lý các loại mặt hàng trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và cả năm 2023.

Trên cơ sở kế hoạch này, các thôn, các trường và trạm y tế xã xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị. Công an xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân công lực lượng, thực hiện đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự ATXH, đảm bảo trật tự ATGT.

TRONG TẾT

1. UBND xã, Ban chỉ đạo an ninh trật tự, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã phân công trực từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023. (Tức từ ngày 29/12 năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 05/01 năm Quý Mão). Tổng thời gian trực tết 07 ngày.

2. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, đại diện các Trường, trạm, HTX, trên địa bàn xã tổ chức dâng hương đài tưởng niệm của xã vào 07 giờ 30 phút, ngày 20/01/2023 (Tức ngày 29/12/2022) năm Nhâm Dần, là sáng 29 tết.

Công chức Văn hoá- XH (Phụ trách Lao động- TBXH) ra thông báo tổ chức dâng hương đài tưởng niệm của xã; Công chức Văn hóa-xã hội, thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và các thôn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân đến dâng hương đài tưởng niệm.

Giao Công chức phụ trách Lao động- TBXH chuẩn bị các vật phẩm, nghi lễ và vòng hoa để phục vụ dâng hương đài tưởng niệm trong những ngày tết tại đài tưởng niệm của xã.

3. UBND xã, Ban chỉ đạo an ninh trật tự của xã điều động lực lượng tuần tra, kiểm soát khu trung tâm của xã theo kế hoạch của địa phương.

4. Các thôn, các trường, trạm y tế xã, các công ty doanh nghiệp tổ chức đón giao thừa xong trước 21 giờ ngày 21/01/2023 (Tức tối 30 tết), UBND xã đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức của xã, có mặt tại công sở vào 19h30 phút, ngày 21/01/2023 (Ngày 30 tết) để tổ chức đón giao thừa xong trước 21 giờ, sau đó triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT, nhất là kiểm soát các đối tượng sử dụng trái phép các loại pháo, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm cũng như thả đèn trời.

Trong những ngày đón tết, các thôn, tổ chức thăm hỏi, chúc tết các gia đình chính sách, như thương binh; bệnh binh, các gia đình thờ cúng Liệt sỹ, các gia đình có các cụ già là người cao niên trong làng.

UBND xã giao cho các đồng chí Trưởng thôn, phối hợp với các chi hội, chi đoàn, nhất là chi hội người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi vào ngày 24/01/2023 (Ngày Mùng 03 tết) theo quy định của Luật người cao tuổi. Buổi lễ chúc thọ, mừng thọ phải được tổ chức trang trọng, thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi.

Các làng văn hóa mở hội nghị đầu xuân theo truyền thống, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

SAU TẾT

1. Về sản xuất nông nghiệp

a. Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy 100% diện tích lúa vụ chiêm xuân và tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng vụ chiêm xuân năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo HTXDVNN đấu mối với Công ty thủy nông Sông Chu, chi nhánh Nông Công cung ứng đầy đủ nước phục vụ sản xuất lúa và các loại cây trồng vụ chiêm xuân; HTXDVNN chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV phục vụ nhân dân khi có nhu cầu.

b. Chăn nuôi: Phát động nhân dân tăng cường công tác chăn nuôi, để tái sản xuất đàn gia súc, gia cầm sau Tết nguyên đán Quý Mão, giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã là Trưởng ban Nông nghiệp, chỉ đạo Công chức Địa chính nông nghiệp, công chức Văn phòng–Phụ trách lĩnh vực thống kê, và các thôn tiến hành thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2023 cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt hiệu quả cao.

c. Lâm nghiệp: Giao công chức Địa chính nông nghiệp, Hội làm vườn và trang trại bố trí quỹ thời gian nhận cây và tham mưu UBND xã tổ chức trồng cây đầu xuân năm 2023. Các thôn có rừng tiếp tục chỉ đạo các hộ có diện tích rừng đã khai thác, tổ chức trồng lại 100% diện tích đã thu hoạch. Các thôn, các trường, trạm, căn cứ tình hình thực tế để bố trí cây trồng hợp lý với khuôn viên.

d. Thủy sản: Giao công chức Địa chính nông nghiệp tiếp tục hướng dẫn nhân dân sử dụng các biện pháp xử lý ao hồ trong chăn nuôi thủy sản nước ngọt, thường xuyên quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi thủy sản.

2. Tiểu thủ công nghiệp, Công nghiệp - xây dựng; Dịch vụ- thương mại

Tiếp tục chỉ đạo nhân dân duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống tại địa phương, du nhập nghề mới để sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập của người lao động, các ngành nghề công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại tiếp tục được quan tâm, phát triển. Vận động các hộ kinh doanh trên các lĩnh vực có đủ điều kiện, từng bước thành lập các công ty, doanh nghiệp phấn đấu trong năm đạt chỉ tiêu về thành lập công ty, doanh nghiệp địa bàn. Góp phần đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa thông tin, thể dục, thể thao

Giao đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, phụ trách lĩnh vực văn hóa, y tế, giao dục, chủ trì, chỉ đạo công chức Văn hóa - xã hội, Tham mưu Đảng ủy, UBND xã, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội của xã, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao dịp đầu xuân Quý Mão và cả năm

2023. Tăng cường công tác thu thập thông tin, đăng tải tin bài về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh và các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023.

2. Lao động thương binh - xã hội

Giao công chức Văn hóa-LĐTB&XH, phối hợp với điểm bưu điện văn hóa xã tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả chế độ hàng tháng đối với người có công và các đối tượng theo quy định, rà soát lại các hộ, các khẩu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau tết, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xem xét hỗ trợ, đồng thời tổng hợp báo cáo các hộ, các khẩu thiếu đói thời kỳ giáp hạt.

3. Công tác y tế, Vệ sinh môi trường

a. Y tế: Trạm y tế xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho địa phương trong phòng, chống dịch bệnh, tập trung chăm lo sức khỏe nhân dân dịp sau tết Nguyên đán, không để tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã trong việc giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, phấn đấu trong năm 2023 giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

b. Vệ sinh môi trường: Giao phó chủ tịch UBND xã là trưởng Ban nông nghiệp chỉ đạo công chức Địa chính-Nông nghiệp tiếp tục đấu mối với Công ty thu gom rác thải thực hiện tốt lộ trình thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn. Phối hợp với các CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường và các trường, trạm, các công ty, doanh nghiệp và các thôn, thực hiện tốt công tác VSMT trên địa bàn và các khu dân cư dịp sau tết và cả năm 2023.

4. Giáo dục: Ba nhà trường tổ chức cho học sinh trở lại học bình thường theo quy định của ngành giáo dục, thường xuyên quan tâm chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà, tăng cường xử lý đối với học sinh vi phạm dịp trước, trong và sau tết (nếu có).

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Ban chỉ huy quân sự xã tiếp tục quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi, đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc giao quân năm 2023, đảm bảo giao đủ quân số cho đơn vị nhận quân, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

2. An ninh: Công an xã tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh chính trị trật tự ATXH, đảm bảo trật tự ATGT, trên địa bàn xã. Xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm pháp luật, giải quyết có hiệu quả vụ việc vi phạm trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT, phấn đấu giảm thiểu TNGT trong năm 2023. Quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu theo Luật cư trú. Thực hiện tốt các Đề án, kế hoạch và các văn bản theo quy định của ngành.

UBND xã đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức hội, các trường, trạm, các cơ quan, doanh nghiệp, HTX đóng trên địa bàn, các thôn trong xã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, người

lao động và nhân dân trong xã thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch này và các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023.

Sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão, địa phương bố trí thời gian phù hợp, tổ chức hội nghị đầu xuân, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết; triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 02 và tháng 03 năm 2023.

Giao Công chức Văn phòng- TK tổng hợp, xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán đối với các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã, làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của UBND xã Vạn Hoà./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (Báo cáo);
- TT. Đảng ủy, HĐND xã (Báo cáo);
- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (Phối hợp);
- Các trường, trạm, các Cty, doanh nghiệp (T/hiện);
- Thành viên BCĐ ANTT của xã (T/hiện);
- Các thôn trong xã (Thực hiện);
- Lưu: VT-UBND xã.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Sang